

รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2478 ประจำวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

★ **เปิดประชุม** โดย นายกสิมสรุคนใหม่ ปีที่ 49 คุณศศิวิมล ศรีถาวร เป็นวาระแรกด้วยฤกษ์เวลา 15.19 น. กล่าวเปิดประชุมประจำสัปดาห์ ทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก ทำให้งานสถาปนาครบรอบ 48 ปีของสโมสรสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคำชื่นชมจากสมาชิกต่างสโมสร ที่มาเยือนอย่างมากมาย

★ **พิธีกร** โดย อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม พร้อมคำกลอนแสนไพเราะ มอบให้แก่นายกฯคนใหม่ จากนั้นกล่าวถึงความเป็นมาของสโมสร สัญลักษณ์ ธง ที่ใช้ในการประชุม ที่ดำเนินมาเข้าสู่ปีที่ 49 และหลักสูตรการพูดของสโมสรฯ จากนั้นดำเนินการประชุมตามกำหนดการ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย คุณภานูมา กิตติวรรณ : การฝึกพูดแบบฉับพลันของสโมสรฯ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้พูดฝึกการเป็นนักอ่าน นักคิด นักฟังที่ดี เป็นนักพูดที่มีปฏิภาณไหวพริบ และตอบแบบมีโครงสร้าง ภายในเวลาที่กำหนด แจกกฎกติกาการตอบแบบฉับพลัน เวลาที่ใช้ในการตอบ และการโหวตเลือกผู้ที่ตอบคำถาม โดยใบ Popular Vote และรางวัลสำหรับการตอบได้ดีหรือดีเด่น ในวันนี้ได้เตรียมรางวัลพิเศษเป็นชุดสมุนไพร รับประทานเพิ่มสำหรับผู้ได้รับรางวัล Popular Vote ด้วย

คำถามที่ 1 “ถ้าท่านเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ยอยากเห็นของประเทศไทยมีความก้าวหน้า ท่านอยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณเศรษฐา ทวีสิน ทำโครงการอะไรเป็นอันดับแรก? เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ **ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการ** : โครงการเรื่องการศึกษา ดังคำกล่าว Knowledge is Power ความรู้เป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และอยากให้การศึกษไทยเข้าสู่มาตรฐานโลก โดยเน้นการสื่อสาร ความรู้ ประวัติศาสตร์ ความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติ

คำถามที่ 2 “เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ผู้สูงวัยพิสูจน์ความจนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ ? เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ **คุณสมยศ ศรีลัมภ์** : จากนี้ไปผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้น หากกำหนดมาให้เท่าไรก็ให้เลยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ การระบุว่าจนหรือรวยทำให้มีการแบ่งมาตรฐานทางสังคม เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้แตกแยก และไม่ได้เป็นตัวระบุความสุข สังคมจะอยู่ได้ก็ด้วยการเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

คำถามที่ 3 “ระหว่างคนเก่ง และคนดี ท่านจะเลือกอะไร ? เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ **ดร.กรสิริ ธัมมาวุฒิกุล** : เลือกคนดีเพราะความดีจะขยายผลไปสู่ความเก่งได้ โดยคนดีนั้นต้อง 1) จิตใจดี 2) การกระทำที่ดี และ 3) ครอบคลุม-ชุมชน-สิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 3 ประการนี้จะส่งผลต่อเครือข่ายและประเทศชาติ ความเก่งพัฒนาได้ที่หลัง แต่ความดีต้องมาก่อน

คำถามที่ 4 “ขอให้ท่านแสดงความรู้สึกและคิดเห็นอย่างไรต่อประโยคที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ?” ผู้ตอบ **คุณธมกร คล้ายทิพย์** : “รักแรกมันแยกยาก รักมากมันยากแน่ รักดวงตาเธอตั้งแต่แรก จะให้แยกก็คงยาก” ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารระหว่างผู้รับสื่อและผู้ส่งสาร การพูดคุยและมองตากันเป็นการแสดงออกถึง 1) การใส่ใจ 2) ให้กำลังใจ และ 3) ให้ใจ บ่งบอกถึงสิ่งที่เราอยากให้เราได้รับรู้

★ **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย คุณเผ่าพงศ์ วิสิทธิ์ : ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี แจกวัตถุประสงค์ของการพูดแบบฉับพลัน ชี้แจงกติกา เตรียมคำถามที่หลากหลายมีประโยชน์ต่อผู้ฟังและมีการทวนคำถาม สำหรับผู้ตอบมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทักที่ประชุมถูกต้อง ส่วนใหญ่จับประเด็น

และตอบปัญหาตามโครงสร้างได้ถูกต้อง มีเพียงบางท่านที่ย้อนคำถามทำให้เสียเวลาและโอกาสในการตอบ รวมถึงการเรียงลำดับเนื้อหาที่ตอบวกวนไปบ้าง

★ 5 นาทีมีสาระดีๆ มาฝาก เรื่อง “เกร็ดชีวิต..อ.ไมตรี ชาติบุรุษ” โดย อ.เสน่ห์ คำวิจิตร : อ.ไมตรี เป็นชาวลำพูน บ้านเดิมอยู่ในตัวเมืองที่ ถ.วังซ่าย ท่านจบจากโรงเรียนปรีณสรอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาด้านศาสนศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ มีคุณูปการในการก่อตั้งสโมสรแห่งนี้และเป็นนายกสโมสรฯคนแรก เป็นต้นแบบที่ดี แม้อ้อมาจะมีการเปลี่ยนนายกสโมสรฯตามวาระ แต่สมาชิกก็ยังคงมีความรักและผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น มีบรรยากาศอบอุ่นและรักสโมสรฯ เช่นเดียวกับบรรยากาศในงานสถาปนาสโมสรฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.เสน่ห์อยากให้สโมสรฯมีบรรยากาศอย่างนี้ตลอดไป และเคยจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวของ อ.ไมตรีไว้ พร้อมทั้งแสดงสารสโมสรฯ ตั้งแต่ฉบับแรก ๆ ไว้ด้วยวางแผนไว้ว่าอยากจะทำแสดงอีกครั้งในงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี ของสโมสรฯ

★ 3 นาทีแห่งความหรรษา เรื่อง “คุณหมอเก่งจัง” โดย รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ : คุณยายวัดไปหาหมอ ณ คลินิกแห่งหนึ่งที่รำลึกกันว่าคุณหมอนี้เก่งมาก เมื่อคุณยายได้พบคุณหมอ คุณหมอก็บอกทันทีว่า หมอทราบแล้วละว่าคุณยายเป็นอะไร คุณยายแปลกใจว่าคุณหมอยังไม่ได้ตรวจเลยแล้วรู้ได้อย่างไร คุณหมอบอกว่า ก็ตอนคุณยายเดินเข้ามา คุณยายยกมือสวัสดีตุ้ย..!! หมอก็รู้แล้วว่าคุณยายมีปัญหาเรื่องสายตา... ตะแล้..ตะแล้..ตะแล้..555..

★ ปฏิคม โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ - ไม่มีผู้มาเยือน

(พัก) พักรการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พุดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว - ไม่มีผู้ฝึกขึ้นบท

★ รายการพิเศษ โดย คุณสรารุช ไชยนิล : จากการจัดงานสถาปนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบปีที่ 48 ของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมฟูราม่า อยากให้สมาชิกบอกถึงความประทับใจที่มีต่องานนี้ ทั้งนี้ รศ. ดร.ปราโมทย์ วณิศจัยนาคมน คุณเผ่าพงศ์ วิสิทธิ์ คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง และคุณโปร่งนภา อัครชิโนเรศ โดยทั้ง 4 ท่านได้บอกถึงความประทับใจที่มีต่องานนี้ ในภาพรวมว่า มองเห็นสมาชิกสโมสรฯ มีความรักและความจริงใจให้แก่กัน ทำให้สโมสรฯ ยั่งยืนก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 สมาชิกพร้อมใจร่วมใจจัดงานนี้อย่างตั้งใจ ทีมคณะกรรมการฯ ที่ทำงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มาร่วมงานจากต่างสโมสรรู้สึกมีความสุข-สนุกสนานไปด้วย อีกทั้งได้รับความรู้มากมายจากองค์ปาฐก นอกจากนี้ รูปแบบการจัดงานก็เป็นแบบอย่างให้กับสโมสรอื่นได้ด้วย

★ ความคืบหน้าของการจัดทำเวปไซต์สโมสรฯ โดย ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ : แนะนำสมาชิกเปิดเข้าชมเวปไซต์ ในชื่อ lannathaispeakingclub.com โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสส่วนตัว Username ซึ่งเป็นตัวเลข โดย 3 ตัวแรกกำหนดโดยสมัยที่เริ่มเป็นสมาชิกสโมสรฯ และ 4 ตัวหลังเป็นลำดับของการเป็นสมาชิกในปีนั้น ๆ และ Password ที่ผู้ดูแลจะกำหนดให้ในเบื้องต้น สมาชิกสามารถแก้ไข Password และข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลผลการฝึกพูดแต่ละบทที่ผ่านมา ผู้ดูแลเวปไซต์จะเป็นผู้ลงข้อมูลให้ นอกจากนี้ยังสามารถดูสารแจ้งวาระการประชุม และจองการฝึกปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ล่วงหน้าได้ถึง 2 สัปดาห์ รวมถึงผู้ที่ประสงค์จะฝึกเพื่อขึ้นบทพูดที่สูงขึ้น สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเวปไซต์นี้ และผู้ที่จำ Username และ Password ที่เคยได้รับไปแล้วไม่ได้ สามารถสอบถามได้ที่ ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์

และยังมี banner ให้สำหรับผู้สนใจที่จะโฆษณาธุรกิจตนเองในอัตรา 1,000 บาทต่อปี โดยรายได้ส่วนนี้จะนำกลับมาบำรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

★ **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : ชื่นชมนายกฯ ตอนเปิดสโมสรฯ และพิธีกรมอบกลอนอันไพเราะให้แก่นายกฯ คนใหม่ ในส่วนของการทำหน้าที่ของแต่ละท่านตามวาระในวันนี้ทุกท่านสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี รวมถึงบรรยากาศงานสถาปนาและงานสังสรรค์ครบรอบ 48 ปีที่ผ่านมาด้วย

★ **รายงานการใช้ภาษา** โดย อ.ดารณี คงมั่น ชื่นชมบทกวีที่แสนไพเราะให้สมาชิกได้รับฟัง ในวันนี้ มีการใช้คำที่เกินจริง เช่น เปิดตลาดที่ดาวอังคาร.. คำที่ควรปรับใหม่ เช่น ถูกเชิญ ควรใช้ว่า ได้รับเชิญ.. จับไฟ ควรใช้ว่า จับเวลา.. มีคำไพเราะ เช่น มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลกเรื่องของการศึกษา และอธิบายความแตกต่างของคำว่า ศาสนาจารย์ และ บาทหลวง

★ **ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์**

- ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น - รางวัลปรบมือ พร้อมรับ Popular Vote Card : คุณธมกร คล้ายทิพย์
- ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว -
- ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น -

★ **รายงานคำฟุ่มเฟือย** โดย คุณปราณี วิริยะสุธิ

★ **รายงานการใช้เวลา** โดย คุณหอม อาณาจักรทองคำ

★ **ข้อคิดคำคม** “ไม่มีความดีใดที่มนุษย์ทำแล้วไม่มีความสุข”

★ **ปิดประชุม** เวลา 18.20 น.

เรียบเรียง/รายงาน โดย นิตยา ว่องกลกิจศิลป์

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****



★ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้ารับฟัง ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์ บรรยายพิเศษภายนอก (บทจบของผู้สำเร็จหลักสูตรชั้นสูง) เรื่อง “กลัวไม่ค้..ทำไมดี?” ให้แก่ผู้บริหารทางการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.15-12.45 น.

★ ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่าน เข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปภาพกิจกรรมของสโมสรฯ ได้ทาง เพจ Facebook สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub